

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

SỐ: 30 / CT6 – TCKT
V/v Giải trình chênh lệch lợi
nhuận quá 10% so kỳ trước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nay Công ty Cổ phần Công trình 6, giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 và cả năm 2022 so với quý 4 và cả năm 2021 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ như sau:

Tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2022 của công ty khó khăn hơn quý 4 và năm 2021, Các công trình thuộc dự án 7.000 tỷ đã đi vào giai đoạn kết thúc, dự án mới chưa được triển khai, nhu cầu về sản phẩm tà vẹt bê tông cho ngành đường sắt ít nên tình hình công ăn việc làm cho người lao động chỉ đảm bảo được mức tối thiểu, sản lượng và doanh thu năm 2022 chỉ bằng 50% năm trước. Tình hình tài chính của công ty đã được khai thông song vẫn còn nhiều khó khăn do Công ty còn thua lỗ lũy kế và việc thanh toán, thu hồi vốn công trình, sản phẩm chưa kịp thời, kéo dài (chủ yếu là nguyên nhân khách quan: công trình chưa được ghi kế hoạch vốn, các Công ty quản lý đường sắt mua tà vẹt chưa được thanh toán vốn từ Ngân sách để thanh toán cho công ty) làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả kinh doanh của công ty ;

Công ty con “Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar” sau thời gian phải tạm dừng hoạt động đến đầu tháng 7 năm 2022 đã bắt đầu triển khai lại thi công và chưa đem lại thêm lợi ích kinh tế cho Công ty Mẹ.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã rất tích cực, cố gắng trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, điều hành quản lý để từng bước tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác và sử dụng tài sản, cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh để dần đưa hoạt động kinh sản xuất doanh của công ty ổn định và phát triển.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TCKT.



Phan Hồng Ngọc